

ỦY BAN NHÂN DÂN  
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  
SỞ Y TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 5178 /SYT-NVY

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 9 năm 2019

V/v triển khai xét sáng kiến và phạm vi ảnh hưởng của các giải pháp, sáng kiến và nghiên cứu khoa học để phục vụ công tác thi đua khen thưởng đối với các đơn vị trực thuộc quản lý của Sở Y tế từ năm 2019

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế.

Căn cứ Nghị định số 13/2012/NĐ-CP ngày 02 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ ban hành Điều lệ sáng kiến (sau đây gọi tắt là Điều lệ sáng kiến);

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng;

Căn cứ Thông tư số 18/2013/TT-BKHCN ngày 01 tháng 8 năm 2013 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thi hành một số quy định của Điều lệ sáng kiến được ban hành theo Nghị định số 13/2012/NĐ-CP ngày 02 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 24/2018/QĐ-UBND ngày 20 tháng 7 năm 2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc ban hành quy định về công tác thi đua, khen thưởng tại thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ Quyết định số 6167/QĐ-SYT ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Sở Y tế về việc kiện toàn thành viên Hội đồng xét công nhận sáng kiến Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh;

Ngày 18 tháng 10 năm 2018, Hội đồng Xét công nhận sáng kiến cấp Thành phố đã ban hành hướng dẫn số 29/HD-HĐXCNSKCTP về việc xét phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học phục vụ công tác thi đua khen thưởng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh thay thế cho hướng dẫn số 01/HD-HĐXCNSKCTP năm 2017.

Nhằm triển khai hiệu quả công tác xét phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học phục vụ công tác thi đua khen thưởng, Sở Y tế lưu ý các đơn vị trực thuộc một số nội dung như sau:

- Đơn vị triển khai công tác xét sáng kiến và đánh giá phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học đầy đủ theo hướng dẫn tại hướng dẫn số 29/HD-HĐXCNSKCTP

- Hội đồng Xét duyệt và công nhận sáng kiến của Sở Y tế chỉ xét công nhận phạm vi ảnh hưởng của các sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học đã được Hội đồng Xét duyệt và công nhận sáng kiến cấp cơ sở thẩm định và đề cử.

- Đối với sáng kiến có nhiều tác giả thì kết quả đánh giá, công nhận phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến để phục vụ công tác thi đua khen thưởng chỉ ghi nhận đối với tác giả

có tỷ lệ đóng góp từ 20% trở lên (các tác giả còn lại có thể xem xét hoàn thành nhiệm vụ). Ngoại trừ các sáng kiến là các giải pháp nhằm thực hiện các nhiệm vụ do Thành phố giao và có phạm vi ảnh hưởng đặc biệt sâu rộng đến toàn thành phố. Trong trường hợp này, trong bản mô tả cần có thuyết minh nội dung đóng góp của các tác giả trong quá trình thực hiện.

- Các sáng kiến sao chép của tác giả khác sẽ không được xem xét, đánh giá, công nhận phạm vi ảnh hưởng. Sáng kiến đã được công nhận phạm vi ảnh hưởng nhưng bị phát hiện có sao chép nội dung hoặc bị phát hiện là xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của người khác thì Hội đồng sẽ hủy bỏ quyết định đã đánh giá.

- Trường hợp bài báo khoa học, Hội đồng xét công nhận sáng kiến của Sở Y tế chỉ xem xét nếu bài báo có quyết định công nhận và đã được công bố trên các tạp chí khoa học.

- Đối với đề tài nghiên cứu khoa học là đề tài đã được nghiệm thu, việc công nhận phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến để phục vụ công tác thi đua khen thưởng chỉ ghi nhận đối với tác giả có tỷ lệ đóng góp từ 20% trở lên (các tác giả còn lại có thể xem xét hoàn thành nhiệm vụ). Trường hợp đề tài đã đăng ký tại Trung tâm Thông tin – Sở KHCN và được cấp giấy chứng nhận thì sẽ được xét công nhận thi đua cho toàn bộ tác giả tham gia.

- Có 4 cấp xem xét phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học:

+ **Cấp cơ sở:** nếu giải pháp, sáng kiến hoặc đề tài nghiên cứu khoa học chỉ khu trú tại đơn vị, không có ứng dụng sang đơn vị khác.

+ **Cấp độ 1 (cấp sở, ngành):** có ứng dụng hoặc phạm vi ảnh hưởng từ 2 đơn vị trở lên.

+ **Cấp độ 2 (cấp thành phố):** có ứng dụng hoặc phạm vi ảnh hưởng trên địa bàn toàn thành phố.

+ **Cấp độ 3 (cấp nhà nước):** có ứng dụng hoặc phạm vi ảnh hưởng ngoài phạm vi thành phố Hồ Chí Minh và sức khỏe người dân Việt Nam.

+ Trong một số trường hợp đặc biệt, Hội đồng có thể xem xét đặt cách các giải pháp, sáng kiến hoặc đề tài nghiên cứu về phương pháp điều trị mới (có đánh giá hiệu quả) hoặc một sản phẩm hoàn toàn do đơn vị sáng tạo ra mà không có sao chép của bất kỳ cá nhân, tổ chức khác hoặc nghiên cứu kéo dài trong một thời gian dài.

- Trường hợp đơn vị không chứng minh được việc chuyển giao sáng kiến hoặc đề tài nghiên cứu khoa học; hoặc chứng minh có các tác giả, đơn vị khác đã ứng dụng sản phẩm của mình thì do Hội đồng quyết định dựa trên thuyết minh và các tài liệu sẵn có của tác giả.

- Hồ sơ đơn vị cần nộp về Sở Y tế gồm 2 bộ như sau:

+ Báo cáo hoạt động xét phạm vi ảnh hưởng của đơn vị. Danh sách các sáng kiến / đề tài nghiên cứu đã được phân loại theo cấp độ phạm vi ảnh hưởng nêu trên (mẫu số 02 và 04);

+ Quyết định công nhận (bản sao) sáng kiến hoặc Quyết định nghiệm thu đề tài nghiên cứu thuộc (đối với phạm vi ảnh hưởng từ cấp độ 01 trở lên);

+ Các chứng cứ, thuyết minh của tác giả về phạm vi ảnh hưởng đối với sáng kiến, đề tài nghiên cứu từ cấp độ 1 trở lên (bằng khen, thuyết minh, ...). (mẫu số 01 và 03).

- Hồ sơ cần gửi về Sở Y tế trước ngày 10 tháng 10 hàng năm (đợt 1) và gửi file word/excel Báo cáo hoạt động xét phạm vi ảnh hưởng về hộp thư [sangkien.syt.hcm@gmail.com](mailto:sangkien.syt.hcm@gmail.com). Lưu ý: hồ sơ hợp lệ là hồ sơ đã gửi đúng 2 bộ sơ giấy và file điện tử đính kèm, Hội đồng sẽ không xem xét các hồ sơ không hợp lệ. Các giải pháp, sáng kiến và đề tài nghiên cứu khoa học nộp sau thời gian trên sẽ không được tiếp nhận hoặc sẽ chuyển sang năm tiếp theo để đánh giá nhằm đảm bảo công tác thi đua khen thưởng đúng tiến độ, tránh tình trạng vừa xét hồ sơ thi đua vừa đánh giá công nhận phạm vi ảnh hưởng.

Trên đây là hướng dẫn của Sở Y tế về việc xét công nhận sáng kiến và phạm vi ảnh hưởng của các giải pháp, sáng kiến và nghiên cứu khoa học cho các đơn vị trực thuộc bắt đầu từ năm 2019. Công văn này thay thế công văn số 6244/SYT-NVY ngày 02/10/2018 của Sở Y tế.

Đề nghị các đơn vị nghiên cứu, triển khai. Trong quá trình thực hiện, nếu gặp khó khăn, vướng mắc, đơn vị liên hệ Phòng Nghiệp vụ Y (sdt: 028 39 330775) hoặc BSCK2. Bùi Nguyễn Thành Long, chuyên viên Phòng Nghiệp vụ Y, sdt: 0903969300 để được hướng dẫn.

(Đính kèm: Hướng dẫn 29/HD-HĐXCNSKCTP và 05 biểu mẫu)./m

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Ban Giám đốc Sở;
- Lưu: VT, NVY, BNTL.



